



องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวข้อ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โดยการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมงานประเพณีบุญคุณลาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และผู้แทนชุมชน ได้ร่วมกันประชุมและวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมงานประเพณีบุญคุณลาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมงานประเพณีบุญคุณลาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลนาดี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมบุญคุณลาน ได้อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมความสมัครสมาน สามัคคี ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมสินค้าโอท็อป สินค้าพื้นบ้านและผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนาดี ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การจัดพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการแสดงที่สำคัญของแต่ละตำบลคือการส่งนักร้องลูกทุ่งพร้อมหาเครื่องเข้าประกวด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของแต่ละตำบล เพราะเป็นการแข่งขันที่สนุกสนานประชาชนได้ให้ความสนใจในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเป็นจำนวนมาก และยังได้มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อประดับตำบลของตำบลนาดีและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และผู้แทนชุมชน จำนวน ๓๖ คน เป็นบุคคลภายนอก ๒๕ คน เห็นด้วยกับการเข้าร่วมงานประเพณีบุญคุณลาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

จากที่ได้ประชุมปรึกษาหรือแล้วทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และผู้แทนชุมชน มีความคิดเห็นตรงกันว่าควรเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมบุญคุณลานได้ออนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมความสมัครสมาน สามัคคี ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมสินค้าโอท็อป สินค้าพื้นบ้านและผลิตผลทางการเกษตรของตำบลนาดี โดยที่ผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาดี จะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาดีทราบทั่วกัน

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ทางผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมในครั้งนี้ ให้เพิ่มพื้นที่สำหรับเกษตรกรที่จะนำผลผลิตมาวางจำหน่ายให้เพียงพอโดยให้แจ้งความจำนงได้ที่ กองการศึกษา อ.บ.ต. นาดี ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นข้อข้อบกพร่องจากการจัดงานปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีก็นำมาปรับปรุงแก้ไข ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดี

รูปกิจกรรม

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมงานประเพณีบุญคุณลาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามเฒ่า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

รูปประกอบ



